



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 รับที่ ๐๙๕๓๗
 วันที่ 13 พค 63 เวลา 7:30 น.

ที่ อก ๐๒๐๓/๒๕๖๓

กระทรวงอุตสาหกรรม
 ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นพช
 13 พค 63

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๓๔๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 จำนวน ๑ ชุด

นพช
 13 พค 63

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งสรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟัง
 ปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่างๆ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี
 มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นปัญหา และข้อเสนอ
 ของประชาชนกลุ่มต่างๆ และมีข้อสั่งการเพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาสินค้าเกษตร และการแก้ไขปัญหา
 หน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ไม่เพียงพอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

อนุชชัย
 13 พค 63

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการคลัง และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชชัย สัตติทธิสวัสดิ์)
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 กองตรวจราชการ
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๑๖๗
 โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๖๐

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
 รับที่ 379
 วันที่ 13 พค 63 เวลา 09:41



๗๐๖๗

กระทรวงอุตสาหกรรม
รับที่ ๘๗๑๕
วันที่ = 3 เม.ย. 2563
เวลา ๑๖.๐๘ ชม.

ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๓๔๗๖๙

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

กตร.สปอ.
รับที่ ๕๖๖๐
วันที่ = ๗ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 10.๒7 ชม.

เรื่อง สรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาประชาชน

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้พบปะตัวแทนภาคประชาชน ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ประชาชนและชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีบัญชา ดังนี้

๑. ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงาน
๒. ให้แจ้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ติดตามผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ขอได้โปรดนำกราบเรียน นายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม

(นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๒๖



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามสรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่างๆ

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต
ข้อเสนอภาคประชาชน	ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙	<p>การผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์เชื้อ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม)</p> <p>- ขอให้มีการจัดทำหน้ากากผ้าแบบรีไซเคิล เพื่อเป็นการจ้างงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำกากอนามัยขาดแคลน</p>	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำหน้ากากผ้า เพื่อเป็นการจ้างงานและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำกากอนามัยขาดแคลน ดังนี้</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการผลิตหน้ากากเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบจัดสรรงบกลางให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการผลิตหน้ากากผ้า จำนวน ๑๐ ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แจกจ่ายให้กับพื้นที่เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ๑. เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป้าหมายแจกหน้ากากผ้า จำนวน ๕,๕๕๐,๐๐๐ ชิ้น ผ่านช่องทางจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยตามจำนวนที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน ๑ คนต่อ ๑ ชิ้น จัดส่งหน้ากากผ้าแล้ว ๒,๐๐๒,๑๕๒/๕,๕๕๐,๐๐๐ ชิ้น</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนองานของนายกรัฐมนตรีน	ผลการดำเนินงานของหน่วยงานข้อเสนอกับ
ข้อเสนอภาคประชาชน	ผลกระทบจากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19	การผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม)	<p>๒. พื้นที่บริเวณและชุมชนกลุ่มเสี่ยงอื่นและจังหวัด ในภาคใต้ รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เป้าหมาย ๔,๕๕๐,๐๐๐ ชิ้น ผลการดำเนินงาน ๑๐๔,๐๐๐ ชิ้น</p>
	- ขอให้ติดต่อนำเข้าเม็ดพลาสติก PP จากประเทศจีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตผ้าสับบอนต์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยต่อไป	กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ประกอบการกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหน้ากากอนามัยตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๑ โรงงาน มีกำลังการผลิต ๑,๖๖๖,๐๐๐ ชิ้นต่อวัน พื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ	
การพัฒนาเกษตร		การสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมการขนส่งทางบก และกรมการอนุรักษ์และน้ำบาดาลทราย)	
๒.๖	- ขอให้การแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ โดยนำอ้อยบางส่วนไปผลิตเอทานอลในประเทศ		<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ โดยนำอ้อยบางส่วนไปผลิตเอทานอลในประเทศ ดังนี้</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า น้ำตาลทรายที่ผลิตได้ ส่งออกคิดเป็นร้อยละ ๘๐ เมื่อราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำทำให้ราคาอ้อยตกต่ำตามไปด้วย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต จึงได้นำอ้อยไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเพิ่มมูลค่าโดยปรับปรุงประเภทคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทรายให้สามารถนำมาเชื่อมความเข้มข้นต่ำไปใช้ผลิตเอทานอลได้ในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ มีโรงงานที่ขออนุญาตจำหน่ายน้ำเชื่อมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จำนวน ๕๕๑๐๐ ต้น (คาดว่าจะสามารถรองรับการผลิตเอทานอล ได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านลิตร หรือ ๐.๒๗ ล้านลิตร/วัน จากความต้องการรวมที่ ๕.๒๒ ล้านลิตร/วัน)</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนองานวิจัยรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงานขององค์กร
		<p>- ขอให้สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า</p>	<p>กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนี้</p> <p>๑. กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ส่งเสริมให้นำไปอ้อยและอ้อยดำจำหน่ายให้กับโรงงานเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ มีโรงงานรับซื้อ จำนวน ๑๐ โรงงาน ราคา ๗๕๐-๑,๐๐๐ บาท/ตัน ปริมาณที่รับซื้อ ๕๖๘,๖๙๒.๓๕ ตัน</p> <p>๒. กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีส่วนในการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าในด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. และการพัฒนาผู้ผลิตชุมชน ดังนี้</p> <p>๒.๑ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน ๖๑๔ มาตรฐาน ประกอบด้วย</p> <p>๑) ประเภทอาหาร จำนวน ๓๗๙ มาตรฐาน</p> <p>๒) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน ๒๑๕ มาตรฐาน</p> <p>๓) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๒๐ มาตรฐาน</p> <p>๒.๒. ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๒,๙๗๕ ราย และตรวจติดตามผลเพื่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.๓. การพัฒนาผู้ผลิต ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการให้ครัวเรือนผู้ผลิตชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเกษตรแปรรูป เพื่อผลักดันเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศดำเนินการดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรมมีส่วนในการสนับสนุนการให้เกิดการนำสินค้าทางการเกษตรมาต่อยอด ยกกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
		<p>- ขอให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเกษตร เช่น เครื่องตัดอ้อย เครื่องอบไอน้ำสำหรับมัจจุค และเครื่องตัดแยกสีข้าว</p>	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเกษตร เช่น เครื่องตัดอ้อย เครื่องอบไอน้ำสำหรับมัจจุค และเครื่องตัดแยกสีข้าว</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ วงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สินเชื่อกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕๕๗ ราย เป็นเงิน ๒,๑๐๔.๘๕ ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดอ้อย รถคืบอ้อย จำนวน ๓๗๕ ราย เป็นเงิน ๑,๙๔๖.๗๖ ล้านบาท</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนองานของนายคณิศร ประทีปหมั่น	ผลการศึกษาเชิงงานตามข้อตั้งการ
การพัฒนาเกษตร		การเพิ่มทุนหมุนเวียน (กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การวิจัยและนำตาลทราย)
๒.๗	ขอให้พิจารณาการสนับสนุนกองทุนย่อยและน้ำตาลทราย	ขอให้พิจารณาการสนับสนุนกองทุนย่อยและน้ำตาลทราย	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้พิจารณาการสนับสนุนกองทุนย่อยและน้ำตาลทราย</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการพิจารณาได้ให้แก่องค์กรอ้อยและน้ำตาลทราย โดยกรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการพิจารณาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ในการดำเนินงานวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ในการดำเนินงานวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. โดยเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ให้โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้โรงงานน้ำตาลทรายที่ไม่ได้จำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเช่นเดียวกับโรงงานน้ำตาลที่จำหน่ายน้ำตาลภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย</p>
	ขอให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและมีต้นทุนสูง อาทิ ข้าวโพด	ขอให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและมีต้นทุนสูง อาทิ ข้าวโพด	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พัฒนาเกษตร โดยพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำในแต่ละประเด็น อาทิ</p> <p>๑. กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรรุสภาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ข้าวโพด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่๑/๒๕๖๓</p>

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี้	ผลการดำเนินงานที่มีข้อสังเกต
			<p>เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ๒ เรื่อง คือ</p> <p>๑) การประกันภัยพืชผลหรือการประกันภัยข้าวโพดจะช่วยให้ชาวไร่ ชาวโพดที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ๗ ชนิด (เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ) หรือประสบภัย จากโรคระบาดจะได้รับเงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย โดยรัฐบาลกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะร่วมกันจ่ายเบี้ยประกัน ดังกล่าวให้</p> <p>๒) การขยายระยะเวลานโยบายประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งเดิมกำหนดระยะเวลาไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สามารถได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ได้ด้วย โดยมอบหมายให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการจ่ายเงินไปก่อนและรัฐบาลจะจัดตั้งงบประมาณชดเชยในปีถัดไป</p> <p>๑.๒ มั่นสำปะหลัง ได้เข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการมันสำปะหลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานและมี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะ ผู้แทน กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ที่ประชุมมีความเห็นชอบใน เรื่องสำคัญ ๒ เรื่อง คือ</p> <p>๑) ที่ประชุมเห็นชอบการปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อชดเชย</p>

<p>ลำดับที่</p>	<p>ประเด็นปัญหา</p>	<p>ประเด็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อสั่งการ</p>
			<p>ส่วนต่างตามโครงการฯ ในงวดที่เหลือ(งวดที่ ๖-๑๒) โดยคำนวณวงเงินจากข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนถึง ตุลาคม ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และจากการประมาณการราคาเมล็ดกลบอ้างอิงจากราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแบ่ง ๒๕% กับราคาเฉลี่ยรายเดือนของปี ๒๕๖๒ ซึ่งวงเงินที่ขอเพิ่มเติมคิดเป็นเงินงบประมาณส่วนที่ชดเชยที่โดยขอไว้โครงการฯ จำนวน ๔๘๒๒๖๖๖๖๖๖บาท รวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑๑,๑๙๕,๖๐๐ บาท</p> <p>๒) ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง เพื่อกำกับดูแลและติดตามการบริหารการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์โดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ เป็นเลขานุการฯ</p> <p>๒. กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้พิจารณาแนวทางการ แก้ไขปัญหาการค้าที่ผลทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรกสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำในช่วงเวลาที่มีผลผลิตจำนวนมาก (ล้นตลาด) ประเด็นที่สองการยกระดับคุณภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เช่น เรื่องการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราฐานการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับตลาดผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องความต้องการของตลาด ผ่านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปลอดสารพิษ ที่ให้ การช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชน ประจําศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ๑๑ แห่ง และการจัดตั้ง Mini ITC ประจําสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนองานยกร่างมติ	ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
			<p>๓. กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการ</p> <p>๓.๑ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขึ้นต้น โดยในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ในอัตรา ๗๕๐ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๕ บาทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขึ้นต้น ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เท่ากับ ๓๒๑.๔๓ บาทต่อตันอ้อย</p> <p>๓.๒. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยเพื่อชดเชยปีปัจจัยการผลิต ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ กรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้</p> <p>๑) วงเงิน ๖,๕๐๐ ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือชาวไร้อ้อย ที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดที่บ่ออ้อย โดยกำหนดปริมาณตันอ้อยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน ๘๕ บาท รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัน</p> <p>๒) วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและของขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร้อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน ๘๓ บาท ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น และยังเป็น การตอบสนองนโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้</p>

ตัวชี้วัด	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอบนพจนานุกรมศัพท์	ผลที่ควรดำเนินการตามข้อสังเกต
		<p>- ขอให้พิจารณาการกำหนดราคาร้านค้าขั้นต่ำเพื่อให้ราคาซื้อขายสูงขึ้น</p>	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาการกำหนดราคาร้านค้าขั้นต่ำเพื่อให้ราคาซื้อขายสูงขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้นำเสนอแนวทางการกำหนดราคาร้านค้าลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร และ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดราคาร้านค้าลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๗ (๑๘) เป็นสูตรคำนวณราคาร้านค้าลทรายในราชอาณาจักรที่ประกอบด้วย ข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยต้นพันธุ์การผลิตน้ำตาลทราย ค่าจัดการจำหน่ายและผลตอบแทน การผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และแนวทางการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลและวิธีการคำนวณ ค่าเพื่อการกำหนดราคาร้านค้าลทรายในราชอาณาจักร เพื่อให้มีให้ติดต่อเพื่อกรณี ภายใต้ออกมาตรการค้าโลก (WTO) โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้</p> $\text{ราคาร้านค้าขั้นต่ำน้ำตาลทราย} = \text{ต้นทุนการผลิตอ้อย} + \text{ต้นทุนการผลิตน้ำตาลทราย} + \text{ค่าจัดการจำหน่าย} + \text{ผลตอบแทนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย}$
	<p>- ขอให้พิจารณาประกันราคาศักดิ์สิทธิ์ของเกษตรกร รวมทั้งยกระดับราคาข้าวอินทรีย์ให้มีราคาสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปในท้องตลาด</p>		<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณา ยกระดับราคาข้าวอินทรีย์ให้มีราคาสูงกว่าราคาข้าวอินทรีย์ให้มีราคาสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปในท้องตลาด</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำแผนทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เสนอต่อคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยมีเคล็ดลับข้าวอินทรีย์ร้อยเอ็ด เป็นต้นแบบการค้าดำเนินการทำข้าวอินทรีย์โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. วิสาหกิจชุมชน รับผิดชอบงานต้นน้ำ คือการผลิตในระดับแปลง ๒. สหกรณ์ รับผิดชอบกลางน้ำตอนต้น ทำหน้าที่ส่งเสริมองค์ความรู้ จัดทำระบบ ICS (Internal Control System) และการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์สากล

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนองานของเครือข่ายองค์กรสตรี	ผลผลิตที่เป็นของขวัญขององค์กร
		<p>ขอให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม โดยให้รัฐบาลช่วยประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้มากขึ้น และแสวงหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>๓. บริษัทจำกัด ทำหน้าที่แปรรูปใบกระท่อมเป็นเครื่องดื่ม และการตลาด ทำหน้าที่สนับสนุนเงินทุนในการประเมินมาตรฐานอินทรีย์ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ ได้แก่ แป้งข้าวหอมมะลิ ญุกข้าวหอมสำหรับขงดื่ม หากดำเนินการเสร็จ คณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วัสดุสภาจะนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ โดยคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์ร้อยเอ็ด เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับข้าวอินทรีย์ของไทย ให้ได้มาตรฐานสากลและขยายการค้าดำเนินการต่อไป</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม โดยประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้มากขึ้น และแสวงหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำบทความ ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ให้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ใน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น facebook website และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น</p>

ลำดับ	ประเภทปัญหา	ประเด็นข้อเรียนของนายคัมสุเมตต์	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต
๔.	การพัฒนาอุตสาหกรรม	<p>ขอให้อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโยลี (E-industry Park:Halal Food & Product Innovation)</p>	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลักดันโครงการสวนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสินค้าฮาลาล (E-industry Park:Halal Food & Product Innovation) อาทิ</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าและให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการรับรองฮาลาล โดยร่วมกับสำนักงานงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล โดยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานฮาลาล 2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมฮาลาลโดยการพัฒนาและยกระดับบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทานอุตสาหกรรมฮาลาลผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและการรับรองตามหลักการศาสนาบัญญัติอิสลาม หลักสูตรการบูรณาการระบบฮาลาลกับมาตรฐานสากล Halal-GMP/HACCP หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา ฮาลาลลด ประเทศสถานประกอบการจำนวน ๙๐๐ คน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ และฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อศักยภาพในการรับรองฮาลาล และการใช้เทคโนโลยีการรับรองฮาลาล อย่างมีประสิทธิภาพต่อบุคลากรของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในปี ๒๕๖๒ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๔๑๕ กิจการ ๘๐๐ คน และมีบุคลากรทางเศรษฐกิจ ๑,๕๕๙ ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว ๔,๘๒๗ ราย คน ๑,๕๑๑,๘๖๖ ผลิตภัณฑ์

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนองานภาครัฐมนตรี	ผลการดำเนินงานขององค์กร
๒.	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม)	
๒.	- ให้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้เร่งติดตามการกำหนดราคาซื้อขายขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ปี ๒๕๖๒/๖๓	- ให้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้เร่งติดตามการกำหนดราคาซื้อขายขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ปี ๒๕๖๒/๖๓	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้เร่งติดตามการกำหนดราคาซื้อขายขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ปี ๒๕๖๒/๖๓</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงนคตเกษตรกรรมและน้ำตาลทราย นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการกำหนดราคาซื้อขายขั้นต้น โดยในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาซื้อขายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ในอัตรา ๗๕๐ บาทต่อตันน้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาซื้อขายเท่ากับ ๕๕ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เท่ากับ ๓๒๑.๔๓ บาทต่อตันน้อย</p>
	- ให้ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการรับรองพันธุ์และสามารถนำพันธุ์ข้าวสามารถนำพันธุ์ข้าวมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ตามความต้องการของตลาด	- ให้ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการรับรองพันธุ์และสามารถนำพันธุ์ข้าวมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ มีบริการในด้านคำปรึกษาแนะนำ และการพัฒนาการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งการนำผลงานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนใหญ่ผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการรับรองพันธุ์และสามารถนำพันธุ์ข้าวมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ มีบริการในด้านคำปรึกษาแนะนำ และการพัฒนาการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งการนำผลงานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนใหญ่ผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอของศูนย์วิจัยรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
			<p>อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นเครื่องสำอาง การบรรจุข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศการยัดอายุของเกษตรแปรรูป เป็นต้น ผ่านกิจกรรมของศูนย์วิจัยรูปอุตสาหกรรมที่ประจำอยู่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับในปี ๒๕๖๓ ได้มีเป้าหมายการบริการในด้านปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ จำนวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์</p>